



ด่วนที่สุด' บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ (สจจ.แพร่) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น (ก.พถ.)

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ.๑๒ โทรสารต่อ.๒๕ เว็บไซต์ www.phraelocal.go.th

ที่ พร.๐๐๒๓.๓/ว ๕๒

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง การดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.)

เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเกี่ยวกับประเด็นสำคัญจากการประชุมมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. การใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยมีคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินทั้งประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเสนอแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง) เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และอธิบดีกรมที่ดินเป็นกรรมการและเลขานุการ

๒. กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการดำเนินการของ กบช. เป็นนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อมุ่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่ดินระดับจังหวัด (ศปท.จ.) เพื่อเป็นกลไกการดำเนินงานของ กบช. ในระดับพื้นที่แล้ว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกหน่วยงาน ตลอดจนเร่งรัดติดตามการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม แต่เนื่องจากการดำเนินการของ กบช. เป็นเรื่องสำคัญ หากจะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในของกระทรวงมหาดไทย เพื่อผลักดันให้การปฏิบัติงานของ กบช. เกิดการขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการของ กบช. ในทุกด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยให้ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยด้วย

๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและถือเป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย จึงควรให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ กบช. ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งขอความร่วมมือดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายต๋นย ยอดนิล)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

15 ม.ค. 58

เรื่อง #17

346

10.42



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส.น.ก.ม. (สกร.) โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๒๒๒-๕๒๒๓

ที่ มท ๐๘๐๔๕/ว กก วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง การดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.)

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทราบว่า นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการประชุม
 มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องสีเขียว
 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่ง คือ การใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยมี
คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
 ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และวันที่
 ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินทั้งประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 ตลอดจนเสนอแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์
 ในที่ดิน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง) เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
 กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมที่ดิน เป็นกรรมการและเลขานุการ
 โดยกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการดำเนินการของ กบช. เป็นนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อมุ่งแก้ปัญหา
 ด้านที่ทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่ดินระดับจังหวัด
 (ศปท.จ.) เพื่อเป็นกลไกการดำเนินงานของ กบช. ในระดับพื้นที่แล้ว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
 อนุกรรมการ ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกหน่วยงาน ตลอดจนเร่งรัดติดตาม
 การดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม แต่เนื่องจากการดำเนินการของ กบช. เป็นเรื่องสำคัญ หากจะให้
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงานในพื้นที่
 รวมทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในของกระทรวงมหาดไทย เพื่อผลักดันให้การปฏิบัติงานของ กบช.
 เกิดการขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่
 ให้การสนับสนุนการดำเนินการของ กบช. ในทุกด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยให้ถือเป็นภารกิจหลัก
 ที่สำคัญอย่างหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยด้วย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้จาก
<http://www.dol.go.th/publicland> หรือโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๕๘๒๘-๙ คณะทำงานฝ่ายเลขานุการของ กบช.
 สำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน ในวันเวลาราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
 และถือเป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย จึงควรให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ กบช. ตามที่
 กระทรวงมหาดไทยแจ้งขอความร่วมมือ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เสียง ททท.เพชร
 - เพื่อโปรดทราบ
 เงินจิก้า
 11 ก.พ. 56

(นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ หมดทามนท์)
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ททท. นน. กวิ. มท. ๖
 ททท. กอ. กอ.

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”
 (นายคณีย์ ยอดนิล)
 ท้องถิ่นจังหวัดน่าน



ด้านพิทักษ์

บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 92824
วันที่
ที่
เรื่อง

ส่วนราชการ..... กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๘๒๘-๙

ที่..... มท ๐๕๑๑.๒/๕๘๒๘ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง..... การดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องสี่เขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่ง คือ การใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยมีคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินทั้งประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเสนอแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นกรรมการและเลขานุการ และ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการของ กบช. เป็นนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่ดินระดับจังหวัด (ศปท.จ.) เพื่อเป็นกลไกการดำเนินงานของ กบช. ในระดับพื้นที่แล้ว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักหรือเจ้าของเรื่อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกหน่วยงาน ตลอดจนเร่งรัดติดตามการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม แต่เนื่องจากการดำเนินงานของ กบช. เป็นเรื่องสำคัญ หากจะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในของกระทรวงมหาดไทย เพื่อผลักดันให้การปฏิบัติงานของ กบช. เกิดการขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง

จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) ในทุกๆ ด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยให้ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยด้วย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้จาก www.dol.go.th/publicland หรือ โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๕๘๒๘-๙ คณะทำงานฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) สำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน ในวันและเวลาราชการ

สำนักกฎหมายและระบบข้อมูล
เลขที่ 3750
วันที่ 26 ธ.ค. 2555
เวลา

(นายประภาส บุญยินดี)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการพิเศษ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส่วนกฎหมายและระบบข้อมูล
เลขที่ 975
วันที่ 26 ธันวาคม 2555
เวลา 16:30 น